

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

วิสัยทัศน์ : ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ : 1. ผลการจัดเก็บภาษีที่สูงกว่าเป้าหมาย(สอดคล้องGDP) ร้อยละ 3 2. มาตรการภาษี เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 2 มาตรการ

พันธกิจที่ 1 จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อฐานทางการคลังอย่างยั่งยืน	พันธกิจที่ 2 ยกระดับมาตรฐาน การตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม	พันธกิจที่ 3 เสนอแนะนโยบายภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ พลังงาน รองรับประชาคมอาเซียน	พันธกิจที่ 4 พัฒนามาตรฐานการให้บริการ สู่ความเป็นเลิศ	พันธกิจที่ 5 พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม
กค : เป้าหมายที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1	กค : เป้าหมายที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1	กค : เป้าหมายที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2.1	กค : เป้าหมายที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3	กค : เป้าหมายที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3.2
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เพื่อส่งเสริมหุ้นทางการคลังอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจสอบและปราบปรามแบบบูรณาการ	ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่การเป็นผู้นำการจัดเก็บภาษี ในประชาคมอาเซียนเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการให้บริการ สู่การเป็นองค์กรชั้นนำในระดับสากล	ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับ แนวทางประชาคมอาเซียน
<p>เป้าประสงค์ที่ 1.1 จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>กลยุทธ์ที่ 1.1.1 บริหารการจัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p> <p>1. โครงการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต เป็นรายสินค้าและรายเดือน สมช.</p> <p>กลยุทธ์ที่ 1.1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงาน</p> <p>2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการมีส่วนร่วมในธุรกิจใบยาสูบ สมฐ. 1</p> <p>3. โครงการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน สมฐ. 2</p> <p>เป้าประสงค์ที่ 1.2 เกิดกระบวนการชัดเจนมีมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มในการจัดเก็บภาษี</p> <p>กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างกระบวนการทำงานให้ง่าย ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้</p> <p>4. โครงการศึกษาแนวทางในการใช้ราคาขายปลีก เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเพื่อรองรับประมวลภาษีสรรพสามิต สมฐ. 2</p> <p>5. โครงการพัฒนาปรับปรุงระเบียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการจัดเก็บภาษีสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน สมฐ. 2</p> <p>6. โครงการศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลรถยนต์และจักรยานยนต์ในประเทศและเขต Free Zone เพื่อรองรับการใช้ราคาขายปลีกแนะนำ ที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีสรรพสามิต สมฐ. 2</p> <p>7. โครงการจัดทำคลังข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการจัดเก็บภาษีที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานมาตรฐานและพัฒนารการจัดเก็บภาษี1 สมฐ. 1</p> <p>เป้าประสงค์ที่ 1.3 อำนวยความสะดวกและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน</p> <p>กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนากฎหมายให้มีความเป็นสากลและอำนวยความสะดวกทางการค้า</p> <p>8 โครงการพัฒนากฎหมายของกรมสรรพสามิต เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาการณ์เศรษฐกิจและตอบสนองต่อการแข่งขันของประเทศ สมท.</p>	<p>เป้าประสงค์ที่ 2.1 เพิ่มความสามารถในการควบคุม ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม</p> <p>กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการงาน ตรวจสอบ กำกับ ป้องกันและปราบปราม</p> <p>9. โครงการการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต สคป. (23.8ลป)</p> <p>10. โครงการการตรวจสอบภาษีเชิงรุก (Field Audit) สคป. (1.9ลป)(0.4ลป)</p> <p>11. โครงการตรวจสอบการส่งออกสินค้าในการกำกับดูแลของกรมสรรพสามิต สคป. (1.66ลป)</p> <p>12. โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล สมฐ. 1 (45ลป.)</p> <p>13. โครงการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี กทพ. (0.28ลป)</p> <p>14. โครงการผลการตรวจสอบทางเทคนิคด้านเครื่องมือวัดน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน กทพ.</p> <p>15. โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาเครื่องมือวัดเพื่อการจัดเก็บภาษี สุราแช่ กทพ. (15.4ลป)</p> <p>เป้าประสงค์ที่ 2.2 สร้างความเข้มแข็งและเป็นธรรม โปร่งใส ในการควบคุมตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม</p> <p>กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างมาตรฐานความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและลดการใช้ดุลพินิจ โดยการใช้เทคโนโลยี</p> <p>16. โครงการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลางน้ำมันเพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามน้ำมันที่มีข้อสงสัยกฎหมายโดยรถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ (Mobile Lab) กทพ. (4.04ลป)</p>	<p>เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นที่ยอมรับของอาเซียนด้านการจัดเก็บภาษี เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ พลังงาน</p> <p>กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างระบบภาษีที่เป็นสากลและเหมาะสมกับบริบทของอาเซียน</p> <p>17. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สมช.</p> <p>18. โครงการจัดทำแบบจำลองเพื่อหาค่าความยืดหยุ่นของสินค้าสุราและยาสูบให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน สมช.</p> <p>19. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ๕ ปีรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สมช.</p> <p>เป้าประสงค์ที่ 3.2 ประชาชนและสังคมได้รับโอกาสที่มีคุณภาพ</p> <p>กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างมาตรฐานการจัดเก็บและโครงสร้างภาษีที่เป็นสากล</p> <p>20. โครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสีเขียว (Green Tax) สมช.</p> <p>เป้าประสงค์ที่ 3.3 สร้างแนวร่วมการจัดเก็บภาษีในประชาคมอาเซียน</p> <p>กลยุทธ์ที่ 3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการจัดเก็บภาษีทั้งภายใน และภายนอกองค์กร</p> <p>21. โครงการสร้างเครือข่ายประชาคมอาเซียน สมช.</p> <p>22. โครงการสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับอาเซียนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายสรรพสามิต สมท.</p> <p>เป้าประสงค์ที่ 3.4 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ พลังงาน</p> <p>กลยุทธ์ที่ 3.4 สร้างจิตสำนึกสู่ชุมชนและสังคมน้อย</p> <p>23. โครงการสรรพสามิตเพื่อสังคมปกป้องสิ่งแวดล้อม และพลังงาน สลก.</p>	<p>เป้าประสงค์ที่ 4.1 ความเป็นเลิศด้านบริการในระดับสากล</p> <p>กลยุทธ์ที่ 4.1.1 พัฒนามาตรฐานการบริการตามมาตรฐานสากล (ISO)</p> <p>24. โครงการพัฒนาการให้บริการของกรมสรรพสามิต กพร.</p> <p>25. โครงการตรวจสอบคุณภาพสุราโดยใช้ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) กทพ. (0.40ลป)</p> <p>26. โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต สลก.</p> <p>27. โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต สลก. (2.96ลป)</p> <p>28. โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์กรมสรรพสามิตเชิงบูรณาการ กพร.</p> <p>29. โครงการออกแบบระบบตรวจสอบมาตรฐานก๊าซและไอก๊าซ กทพ.</p> <p>กลยุทธ์ที่ 4.1.2 ศึกษาเปรียบเทียบกับองค์กรชั้นนำ</p> <p>30. โครงการยกระดับคุณภาพสู่ความเป็นเลิศด้วยกระบวนการ Benchmarking กพร. (2.5ลป)</p> <p>เป้าประสงค์ที่ 4.2 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจในการบริการ ที่โปร่งใส และเป็นธรรม</p> <p>กลยุทธ์ที่ 4.2 ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหนือความคาดหมาย</p> <p>31. โครงการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อพื้นที่สาขาตามแนวชายแดน กพร.</p> <p>32. โครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี(น้ำมันและเครื่องดื่ม) ศทส. (14ลป.)</p>	<p>เป้าประสงค์ที่ 5.1 คุณภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล</p> <p>กลยุทธ์ที่ 5.1.1 มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับ AEC</p> <p>33. โครงการจัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน สคร.</p> <p>34. โครงการจัดทำคู่มือและบริหารความต่อเนื่อง BCP กพร.</p> <p>35. โครงการเผยแพร่ข้อมูลแนวคำวินิจฉัยทางด้านกฎหมาย สมท.</p> <p>กลยุทธ์ที่ 5.1.2 นำระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล</p> <p>36. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กพร. (2.1ลป)</p> <p>37. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบภายใน กคท. (2.5ลป)</p> <p>38. โครงการปรับปรุงกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานข้อมูล กคท. (2.5ลป)</p> <p>39.โครงการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล กคท. (0.26ลป)</p> <p>40. โครงการกำหนดมาตรฐานการคืนภาษีกรณีเงินสด สคร.</p> <p>41. โครงการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร สลก.</p> <p>เป้าประสงค์ที่ 5.2 องค์กรมีความทันสมัย</p> <p>กลยุทธ์ที่ 5.2 บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย</p> <p>42. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลในการให้บริการแบบ National Single Window ศทส. (20ลป)</p> <p>43. โครงการจัดหาระบบเครือข่าย WIFI สำหรับสำนักงานสรรพสามิต ศทส. (17.6ลป)</p> <p>44. โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) ศทส. (40.56ลป)</p> <p>45. โครงการศูนย์ปฏิบัติการสำรองและสำนักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่กรมสรรพสามิตBCP ศทส. (36.60ลป)</p> <p>46. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาษีสรรพสามิต โดยใช้บาร์โค้ด (Barcode) ศทส.</p> <p>47. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีรถยนต์ ศทส.</p> <p>48. โครงการศูนย์เอกสาร (Document Center) ศทส.</p> <p>49. โครงการก่อสร้างสำนักงานสรรพสามิตและบ้านพักข้าราชการ กทพ. (2.53ลป)</p> <p>50. โครงการออกแบบอาคารสำนักงานของกรมสรรพสามิตแบบอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กทพ.</p> <p>51. โครงการบริหารจัดการคลังวัสดุด้วย ระบบ Barcode (Easy Stock Control) สคร. (0.50ลป)</p> <p>52. โครงการติดตามสถานการณ์เบิกจ่ายเงินด้วยระบบ e-tracking สคร.</p> <p>53.โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อนักเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ กคท. (0.3ลป)</p> <p>เป้าประสงค์ที่ 5.3 เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและการเรียนรู้</p> <p>กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาขีดสมรรถนะและเสริมสร้างทักษะความรู้สู่ประชาคมอาเซียน</p> <p>54. โครงการ Excise Innovation Award ครั้งที่5 สลก. (4.5ลป)</p> <p>55. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับAEC สลก. (3.5ลป)</p> <p>56. โครงการจัดการความรู้เพื่อรองรับAEC สลก. (5ลป)</p>

คำอธิบาย โครงการงบบุคลากร ใช้เงินงบประมาณ โครงการงานพิเศษ ใช้เงินนอกค่าใช้จ่ายกับภาษีท้องถิ่น5%

อนุมัติ



(นายสมชาย พูลสวัสดิ์)
อธิบดีกรมสรรพสามิต